

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๑๐๑๐/ ๑๕๓๖๗



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖

กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อการเข้าร่วมการเจรจาเพื่อเข้าเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement: DEPA) และร่างกรอบการเจรจา DEPA

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ศค ๐๒๐๓/๑๗๓๑๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอความเห็นต่อการเข้าร่วมการเจรจาเพื่อเข้าเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreement: DEPA) และร่างกรอบการเจรจา DEPA ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. ไม่ขัดข้องต่อการเข้าร่วมการเจรจาเพื่อเข้าเป็นภาคี DEPA เนื่องจากจะเป็นการส่งเสริมให้มีการอำนวยความสะดวกและความร่วมมือทางการค้าผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างไทยและประเทศสมาชิก DEPA โดยคำนึงถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่รวดเร็วและการรักษาสิทธิของรัฐในการใช้มาตรการเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ

๒. กระทรวงการคลังมีความเห็นต่อร่างกรอบการเจรจา DEPA ดังนี้

๒.๑ ไม่ขัดข้องต่อการยกเว้นบริการด้านการเงินที่นอกเหนือจากการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ออกจาก DEPA สำหรับการเจรจาพันธกรณีที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการเงินภายใต้ DEPA ต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับความตกลงอื่น ๆ ที่ไทยและสิงคโปร์ร่วมเป็นภาคีอยู่ด้วย

๒.๒ ขอยืนยันท่าทีเดิมของกระทรวงการคลังต่อการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการถาวร ซึ่งไทยยังไม่ควรรับพันธกรณีที่ขกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการถาวรใน DEPA เนื่องจากภาครัฐยังคงต้องการพื้นที่ในการกำหนดนโยบายทางการคลัง (Policy Space) สำหรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต โดยปัจจุบัน มีสินค้าที่ส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มาแทนที่สินค้าที่จับต้องได้มากขึ้น อาทิ ภาพยนตร์หรือเพลงผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ ซึ่งอาจกระทบทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ และอาจมีการพัฒนาสินค้าทางเทคโนโลยีอื่นที่ส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้นในอนาคต และอาจทำให้ไทยเสียโอกาสและเสียเปรียบในการกำหนดนโยบายภาษีเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าว แม้ว่า DEPA จะมีการให้คำจำกัดความของผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (Digital Product) ซึ่งไทยอาจผลักดันให้ภาคีใน DEPA จัดทำพิกัดศุลกากรของสินค้านี้ดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ไทยสามารถพิจารณาใช้แนวทางและข้อบทภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่งระบุว่า ประเทศภาคีจะยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน โดยขอให้แนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับข้อตัดสินใจ

/รัฐมนตรี ...

รัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ซึ่งปัจจุบันข้อตัดสินใจรัฐมนตรี WTO ระบุให้  
ต่ออายุการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับการส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ไปถึงการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก  
(WTO Ministerial Conference: MC) ครั้งที่ ๑๔ หรือไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัครุตม์ สนธยานนท์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  
กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๑๗ (กดขณีย์)  
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๕๙